

Số: /CV-LMHTX
V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ
họp thứ 8, Quốc hội khoá XV

Cao Bằng, ngày tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các Hợp tác xã và đơn vị thành viên.

Thực hiện Công văn số 48/MTTQ-BTT ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.

Để tiếp tục đảm bảo chất lượng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tổng hợp báo cáo phản ánh, kiến nghị của các cử tri là các Hợp tác xã và thành viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Qua công tác tiếp công dân của Mặt trận và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp; thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp; tổng hợp các ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Hợp tác xã và thành viên hợp tác xã, người lao động; nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, chấp hành theo luật, việc tiếp cận các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương,... qua đó tập trung vào các vấn đề sau:

- Những vấn đề các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, người lao động ghi nhận, đồng tình, phấn khởi;

- Những vấn đề các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, người lao động băn khoăn, lo lắng;

(tập trung vào những nội dung/vấn đề cơ bản gợi ý gửi kèm theo công văn số 48/MTTQ-BTT kèm theo công văn này)

Các ý kiến, kiến nghị bằng văn bản gửi về Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Địa chỉ: tầng 5, trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng, khu đô thị mới (km5), phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, đồng thời gửi bản mềm qua email:

thuyduong256@gmail.com) trước ngày **11/9/2024**. Các ý kiến, kiến nghị phát sinh sau ngày **11/9/2024**, gửi bổ sung trước ngày **25/9/2024** để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng./.

(Thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ đồng chí Ngô Thị Thùy Dương, Phó trưởng phòng Tuyên truyền phát triển HTX &TV, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng, SĐT: 0389.447.888).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX
CHỦ TỊCH**

Hoàng Diệu Quang